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Sut i ddefnyddio y ddogfen hon 
 
Mae hwn yn fersiwn hawdd ei ddarllen. Mae y 
geiriau ac eu hystyr yn hawdd i ddarllen a deal. 
 
 
Efallai y bydd angen cymorth a chefnogaeth 
arnoch i ddarllen, deall ac ateb cwestiynau y 
ddogfen hon. Gofynnwch i rywun rydych chi yn ei 
adnabod i eich helpu. 
 
 
 
Mae rhai geiriau yn anodd I ddeall.  
Mae y rhai hyn mewn ysgrifen glas trwm ac 
wedi cael ei esbonio mewn blwch o dan y gair. 
 
 
Os rydym yn deffnyddio unrhyw eiriau yn 
hwyrach yn y ddogfen fe fyddant mewn ysgrifen 
glas arferol. Os gwelwch eiriau mewn ysgrifennu 
glas arferol, gallwch edrych i fyny beth maent yn 
meddwl yn y Rhestr o'r geiriau anodd ar y 
dudalen olaf. 
 
Bydd lluniau yn cael eu defnyddio i eich helpu chi 
i ddeall beth mae y ddogfen yn ei ddweud. 
 
Cafodd y ddogfen hon ei greu gan ddefnyddio 
Photosymbols 



Pwy ydym ni 
 
 

 Llais ydym ni 
 
 

 
 
Mae Llais yn golygu eich llais 
 
 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi arian inni wneud 
ein gwaith 
 
 
 
 
 
Dydy Llais ddim yn rhan o Lywodraeth Cymru 
 
 
 
 
 
Mae hyn yn golygu ein bod ni yn cael dewis pa 
waith rydyn ni yn ei wneud, sut rydyn ni yn 
gweithio, a gyda phwy rydyn ni yn gweithio 
 
 
 
 
Dechreuodd Llais ym mis Ebrill 2023 
 
 
 
 
 
 

Ebrill 



 
 
Mae gennym tua 130 o staff sydd yn gweithio 
mewn 7 rhanbarth gwahanol dros Gymru 
 
 
 
 
Mae ein Bwrdd yn gosod ein cyfeiriad ac yn 
gwneud yn siŵr ein bod yn gwneud yr hyn a 
ddywedon ni y byddwn yn ei wneud 
 
 
 
Rydym yn gweithio gyda phobl yng Nghymru i roi 
mwy o lais i chi wrth gynllunio gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol – yn lleol, 
rhanbarthol ac yn genedlaethol 
 

 
 

 
Gwnawn hyn drwy: 
 

• Wrando arnoch chi am eich barn ac eich 
profiadau o iechyd a gofal cymdeithasol 

 
 

• Siarad gyda y bobl sydd yn gwneud 
penderfyniadau am yr hyn sydd yn bwysig i 
chi 

 
 

Mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
yn wasanaethau sydd yn helpu ac yn cefnogi pobl. 
 

Mae gwasanaethau iechyd yn bethau fel 
apwyntiadau gyda meddyg, deintydd ac Ysbyty. 
 

Mae gwasanaethau gofal cymdeithasol yn helpu 
pobl gyda bywyd bob dydd, fel y gallant fod mor 
annibynnol â phosibl 



• Helpu a chefnogi pobl pan bydd pethau 
ddim yn dda ac eich bod am wneud cwyn 
am wasanaethau iechyd neu ofal 
cymdeithasol 

 
Ein taith 
 
Yn ein blwyddyn gyntaf rydym wedi gwrando, 
dysgu a gweithio gyda phobl eraill 
 
 
 
Rydym wedi gwneud hyn er mwyn inni ddeall 
beth sydd ei angen ar bobl yng Nghymru o eu 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
 
 
 
 
Rydyn ni hefyd wedi bod yn gweithio i wneud yn 
siŵr bod y ffordd rydyn ni yn gweithio yn iawn, fel 
y gallwn gefnogi pobl yn well 
 
 
 
 
Rydym wedi gwneud y cynllun strategol hwn i 
ddangos i bawb sut yr ydym am helpu pobl yng 
Nghymru a rhoi llais i bobl 
 
 

 
 
Rydyn ni yn meddwl os ydyn ni yn gweithio gyda 
ein gilydd y gallwn ni feddwl am syniadau 
newydd 
 

Mae cynllun strategol yn rhestr o bethau 
sydd yn dweud beth sydd yn mynd i ddigwydd 
a sut mae yn mynd i ddigwydd 



 
 
A bydd hyn yn gwneud gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol yn well nawr ac yn y dyfodol 
 
 
Ein Cynllun Strategol 2024 – 2027 
 
 
Dyma ein cynllun strategol cenedlaethol cyntaf 
 
 
 
 
Mae y pethau y mae pobl Cymru wedi dweud 
wrthym wedi ein helpu i wneud y cynllun hwn 
 
 
 
 
Roedd yn rhaid i ni feddwl hefyd am ein 
dyletswyddau cyfreithiol 
 
 

 
 
Bydd y cynllun strategol yn ein helpu i wybod 
beth i wneud dros y 3 blynedd nesaf 
 
 

Mae dyletswyddau cyfreithiol yn rhywbeth y 
mae yn rhaid ei wneud oherwydd ei fod wedi 
ei ysgrifennu yn y gyfraith 
 
Enghraifft – Deddf Cydraddoldeb 2010 



 
 
A bydd yn ffurfio ein haddewid i bobl Cymru i 
geisio gwella ein gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol 
 
 
 
Mae gan y cynllun strategol 5 peth sydd yn 
bwysig i bobl Cymru yn ein barn ni 
 
Gelwir y rhain yn flaenoriaethau strategol 

 

 
Cafodd y 5 blaenoriaeth strategol hyn ei dewis o 
yr hyn y mae pobl Cymru a sefydliadau eraill 
wedi ei ddweud wrthym 
 
Edrychon ni hefyd ar ymchwil 

 
 
 
 

 
Y blaenoriaethau strategol yw: 
 

1. Gyrri sgwrs genedlaethol am ddyfodol 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 

 
 
 
 

2. Pwyso am wasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol sydd yn cwrdd ag anghenion 
pawb 

 

Mae Blaenoriaethau Strategol yn bethau 
mewn cynllun strategol sydd yn ein helpu i 
wneud yn siwr bod y gwaith yn cael ei wneud 
yn iawn 

Mae ymchwil yn meddwl i edrych ar rywbeth 
yn ofalus ac yn fanwl 



 
 
 

3. Gweithio gyda ein gilydd yn well 
 
 

 
 

4. Sut gall gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol ddefnyddio technoleg i wella 
eu gwasanaethau 

 
 
 
 

5. Tyfu a gwella Llais 
 
 
Blaenoriaethau Rhanbarthol 
 
 
Mae Llais yn gweithio mewn 7 rhanbarth dros 
Gymru 

 
 
Rydym yn gwybod bod gwasanaethau iechyd a 
gofal yn wahanol yn y 7 rhanbarth drwy Gymru 
 
 
 
 
Lle yr ydym wedi clywed am y materion y mae 
pobl yn poeni am fwyaf mewn rhanbarth, byddwn 
yn gwneud blaenoriaethau rhanbarthol 

 
 
 



 
Byddwn yn cynllunio ein gwaith o amgylch 
darganfod mwy a deall sut mae pobl yn teimlo 
am bethau 
 
 
 
 
 
Byddwn yn defnyddio yr wybodaeth hon i 
ddweud wrth y bobl sy'n gwneud penderfyniadau 
am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
beth sydd angen ei newid 
 
 
 
 
 
 
Pan fydd newidiadau yn digwydd byddwn yn 
gweithio gyda phawb gall cael ei heffeithio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byddwn yn gwneud yn siwr bod eich llais yn cael 
ei glywed 
 
 
 
 
A bod y newid yn digwydd yn y ffordd iawn 
 
 
 

Pawb 



 
 
Byddwn ddim yn cymryd rhan ym mhob newid 
 
 
 
 
 
Dim ond y rhai ble mae angen cymorth ar y GIG 
ac awdurdodau lleol 
 
 
 
 
 
 
Rydym am wneud yn siŵr bod pobl ym mhob 
rhanbarth yn gallu ymddiried ynom 
 
 
 
 
 
 
Er mwyn inni allu eu cefnogi yn y ffordd iawn 

 
 

 
 
Rhestr o eiriau anodd 

 
 

Mae gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol yn wasanaethau sydd yn helpu a 
chefnogi pobl 

 
Mae gwasanaethau iechyd yn bethau fel 
apwyntiadau gyda meddyg, deintydd ac ysbyty 

 
Mae gwasanaethau gofal cymdeithasol yn 
helpu pobl gyda bywyd bob dydd, fel y gallant fod 
mor annibynnol â phosibl 



 
 
Mae cynllun strategol yn rhestr o bethau sydd 
yn dweud beth sydd yn mynd i ddigwydd a sut 
mae e yn mynd i ddigwydd 
 

 
Strategaeth – cynllun yw hwn 
 
 

 
 
 
Mae ymchwil yn golygu edrych ar rywbeth yn 
ofalus ac yn fanwl iawn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mae Blaenoriaethau Strategol yn bethau 
mewn cynllun strategol sydd yn ein helpu I 
wneud yn siwr bod y gwaith yn cael ei wneud 
yn iawn 
 


